



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการให้ทุนการศึกษาแก่บุคคลทั่วไป  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับทุนโครงการให้ทุนการศึกษาแก่บุคคลทั่วไป เพื่อเป็นอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน ๕ ทุน

บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการให้ทุนการศึกษาแก่บุคคลทั่วไป ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้าย

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(รองศาสตราจารย์ปรีเยศ สิริธรรม)  
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการให้ทุนการศึกษาแก่บุคคลทั่วไป  
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗  
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

## คณะพยาบาลศาสตร์

เลข ประจำตัว	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
<b>สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ</b>		
๑	นายธัญยธรณ์ มงคลสุขภิรมย์	
๒	นายณัฐภพ มีกลิ่น	
๓	นางสาวกฤษณภรณ์ โพธิ์เกตุ	
<b>สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน</b>		
๑	นายณัฐนที สุยะ	
<b>สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก</b>		
๑	นางสาวอรรวรรณ ปริกเพชร	
๒	นางสาววาสนา พรมณี	

## วัน เวลา และสถานที่สอบ

กำหนดการสอบแข่งขันในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป

## สอบสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)

สาขาวิชา	ชื่อ - สกุลผู้สอบ	เวลา	สถานที่
สาขาวิชาการพยาบาล ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ	๑. นายธัญยธรณ์ มงคลสุขภิรมย์ ๒. นายณัฐภพ มีกลิ่น ๓. นางสาวกฤษณภรณ์ โพธิ์เกตุ	๑๕.๐๐ น.	ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี
สาขาวิชาการพยาบาล เวชปฏิบัติชุมชน	๑. นายณัฐนที สุยะ	๑๕.๓๐ น.	
สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก	๑. นางสาวอรรวรรณ ปริกเพชร ๒. นางสาววาสนา พรมณี	๑๕.๔๕ น.	

**หมายเหตุ**

ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการให้ทุนการศึกษาแก่บุคคลทั่วไปจะมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

๑. จะต้องมิ่วฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร

๒. ผู้สมัครที่ขาดหลักฐานตามที่ระบุในหมายเหตุ ต้องนำเอกสารดังกล่าวมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันสอบแข่งขัน

๓. ผู้สมัครที่เข้าสอบสัมภาษณ์สามารถนำเอกสาร/หลักฐาน ผลงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและผลงานที่เกี่ยวข้องข้องกับการทำงานมาแสดงประกอบการสัมภาษณ์ โดยจัดทำในรูปแบบแฟ้มผลงาน (Portfolio) เพื่อประกอบการพิจารณา (ถ้ามี)

อนึ่งผู้สมัครที่ผ่านการทดสอบ หากตรวจภายหลังพบว่าขาดคุณสมบัติ ถึงแม้จะเป็นผู้ผ่านการแข่งขันก็ถือว่า ไม่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการให้ทุนการศึกษาแก่บุคคลทั่วไป